



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗ ๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗ ๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๒ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. สหรัฐอเมริกา

- รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปิดหน่วยงานรัฐบาลเพื่อดำเนินงานตามปกติ

๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

- กระทรวงแรงงานมีแผนการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุงชั่วโมงการทำงานของสตรีให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน

๑. สหรัฐอเมริกา : รัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปิดหน่วยงานรัฐบาลเพื่อดำเนินงานตามปกติ (วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)

เมื่อวันพุธที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐอเมริกาได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลอีกครั้งภายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ คะแนนเสียงเห็นชอบเป็นจำนวน ๒๒๙ เสียงต่อ ๑๘๔ เสียง ในขณะที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครีพับลิกันเห็นชอบด้วยจำนวน ๖ คน และมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเดโมแครตไม่ออกเสียง จำนวน ๑ คน ต่อมาในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ออกแถลงการณ์เห็นด้วยที่จะยุติการปิดทำการของหน่วยงานรัฐบาลซึ่งดำเนินมาแล้ว ๓๕ วัน และยังได้กล่าวว่าพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันจะได้มีการหารือระหว่างกันเพื่อหาทางออกสำหรับประเด็นความมั่นคงแนวชายแดน และในช่วงบ่ายของวันเดียวกันนั้นร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของวุฒิสภาอย่างเป็นทางการเป็นเอกฉันท์ และเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอประธานาธิบดีเพื่อลงนามต่อไป

จากการให้สัมภาษณ์ในช่วงเช้าของวันที่ ๒๕ มกราคมที่ผ่านมา ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวในตอนต้นว่าจะประกาศภาวะฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อเริ่มการก่อสร้างกำแพงแนวชายแดน แต่ในตอนท้ายกลับกล่าวว่าหากรัฐสภาไม่ผ่านความเห็นชอบอย่างยุติธรรมต่อสิ่งที่ตนได้พิจารณาเสนอ ก็อาจจะมีการปิดทำการหน่วยงานรัฐบาลอีกครั้งในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์หรืออาจจะใช้อำนาจในฐานะประธานาธิบดีประกาศภาวะฉุกเฉินก็ย่อมได้เช่นกัน ในเวลาที่ผ่านมา ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านต่างมีท่าทีแข็งขันโดยยืนยันตามข้อเสนอของฝ่ายตนเป็นสำคัญ และปิดช่องทางการเจรจาต่อรองระหว่างสองฝ่ายตั้งแต่เริ่มแรก ประธานาธิบดีทรัมป์ปฏิเสธที่จะเปิดให้หน่วยงานรัฐบาลได้ทำการตามปกติจนกว่ารัฐสภาจะอนุมัติงบประมาณสร้างกำแพง ในขณะที่รัฐสภาปฏิเสธการเจรจาต่อรองใด ๆ จนกว่าประธานาธิบดีจะเปิดให้หน่วยงานรัฐบาลได้ทำการตามปกติ การที่วุฒิสภาซึ่งมีพรรครีพับลิกันฝ่ายรัฐบาลคุมเสียงข้างมากได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวซึ่งมีได้อนุมัติงบประมาณสำหรับการก่อสร้างกำแพงเป็นสัญญาณที่จะนำไปสู่การเจรจาระหว่างสองฝ่ายอีกครั้ง รวมทั้งการแก้ปัญหาสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ยังคงปฏิบัติงานแต่ไม่ได้รับเงินตอบแทนหรือพักงานอยู่ที่บ้านในช่วงปิดทำการที่ผ่านมา

อนึ่ง หน่วยงานรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ปิดทำการมาตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เนื่องจากประเด็นความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์ที่ต้องการให้รัฐสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณการก่อสร้างกำแพงแนวชายแดนสหรัฐอเมริกา-เม็กซิโก ซึ่งเป็นจำนวนเงิน ๕,๗๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยเป็นเรื่องที่กล่าวถึงบ่อยครั้งตั้งแต่ช่วงรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และย้ำเสมอว่าเม็กซิโกจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างกำแพงอีกด้วย

ที่มา : <https://www.washingtontimes.com/news> (๒๓ มกราคม ๒๕๖๒)

<https://wtop.com/government/trump-announces> (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒)

๒. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย : กระทรวงแรงงานมีแผนการแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุงชั่วโมงการทำงานของสตรีให้สอดคล้องกับสภาพสังคมปัจจุบัน (วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)

กระทรวงแรงงานสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีแผนการจะแก้ไขกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกแก่สตรีเพื่อให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มากขึ้นโดยผ่อนปรนการกำหนดชั่วโมงการทำงานจากเดิมให้ยืดหยุ่นมากขึ้น นาย Hanif Dhakiri รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสาธารณรัฐอินโดนีเซียแถลงว่าการกำหนดชั่วโมงการทำงานของผู้ใช้แรงงานอินโดนีเซียในปัจจุบัน ค่อนข้างเป็นข้อจำกัดต่อสตรีที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างเต็มที่ จากสถิติผู้ใช้แรงงานของอินโดนีเซียในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ พบว่ามีสตรีเข้าสู่ตลาดแรงงานค่อนข้างน้อย เป็นจำนวนร้อยละ ๕๑.๘๘ ในขณะที่มีแรงงานชายในตลาดแรงงานเป็นจำนวนร้อยละ

๘๒.๖๙ ทั้งนี้ หากได้มีการแก้ไขกฎหมายเพื่อผ่อนปรนข้อกำหนดด้านชั่วโมงการทำงานน่าจะส่งผลดีต่อตลาดแรงงานโดยรวมของประเทศที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจซึ่งกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวถึงความสำคัญของสตรีโดยเฉพาะผู้ที่ต้องทำหน้าที่ทั้งที่บ้านและยังต้องทำงานนอกบ้านเป็นระยะเวลานานในแต่ละวันต้องประสบภาวะเครียดเป็นสองเท่าเพื่อทำหน้าที่ของตนต่อครอบครัวและพัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอีกด้วย ร่างกฎหมายฉบับใหม่จะกำหนดชั่วโมงการทำงานที่ยืดหยุ่นมากขึ้น แต่จะต้องเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านเทคโนโลยีเพื่อที่อินโดนีเซียจะสามารถมีโอกาสมากขึ้นโดยเฉพาะในภาคอุตสาหกรรมของโลก ดังเช่น ลูกจ้างสามารถทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์หรือการที่ไม่ต้องเดินทางไปปฏิบัติงานที่สถานประกอบการ เป็นต้น ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานอินโดนีเซียคาดว่าจะสามารถแก้ไขกฎหมายเพื่อผ่อนปรนชั่วโมงการทำงานดังกล่าวภายในปีนี้

ที่มา : <https://www.thejakartapost.com/news> (๑๒ มกราคม ๒๕๖๒)

<http://hrmasia.com/indonesian-manpower-ministry> (๑๘ มกราคม ๒๕๖๒)

นางสาวศิริพร กรอบทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๓๐ มกราคม ๒๕๖๒

¹ การให้ความคุ้มครองในเรื่องเวลาการทำงานของผู้ใช้แรงงานหรือลูกจ้างของอินโดนีเซียอยู่ภายใต้กฎหมายแรงงาน พ.ศ.๒๕๕๖ (๒๐๐๓) ฉบับที่ ๑๓ มาตรา ๗๗-๘๕ ซึ่งมาตรา ๗๗ ย่อหน้าที่ ๑ กำหนดให้ผู้ประกอบการทั้งหลายต้องดำเนินการด้านชั่วโมงการทำงานของลูกจ้างซึ่งแบ่งเป็น ๒ ระบบ ได้แก่ (๑) ทำงาน ๗ ชั่วโมงต่อวัน หรือ ๔๐ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ โดยมีวันทำงาน ๖ วันในหนึ่งสัปดาห์ และ (๒) ทำงาน ๘ ชั่วโมงต่อวัน หรือ ๔๐ ชั่วโมงต่อหนึ่งสัปดาห์ โดยมีวันทำงาน ๕ วันในหนึ่งสัปดาห์ รายละเอียดเพิ่มเติมใน Regulation of Working Hours According to The Ministry of Manpower That Must Be Known” ตีพิมพ์เมื่อ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ใน www.myspsolution.com